
  
 

ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง 

สมัยสำมัญที ่ 3  ครั้งที่  2  ประจ ำปี  ๒๕๖5 
วันที่  8  สิงหำคม  ๒๕๖5 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง 
 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

 
ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายใบ  ลีบ่อน้อย ประธานสภาฯ ใบ  ลีบ่อน้อย  
๒ นายสมบัติ   จันทะมนตรี รองประธานสภาฯ สมบัติ   จันทะมนตรี  
๓ นายโชคชัย  ค าศรี สมาชิกสภาฯ ม.1 โชคชัย  ค าศรี  
๔ นายวิชัย  คงนอก สมาชิกสภาฯ ม.2 วิชัย  คงนอก  
๕ นายชนะเทพ  อาวรุณ สมาชิกสภาฯ ม.๓ ชนะเทพ  อาวรุณ  
๖ นายบุญทัน  สุครีพ สมาชิกสภา ฯ ม.๔ บุญทัน  สุครีพ  
๗ นายสมพาร  หาญค าจันทร์ สมาชิกสภา ฯ ม.5 สมพาร  หาญค าจันทร์  
๘ นายสุรสิทธิ์  สมัตถะ  สมาชิกสภา ฯ ม.6 สุรสิทธิ์  สมัตถะ   
๙ นายหา  บุญอยู่ สมาชิกสภา ฯ ม.7 หา  บุญอยู่  

๑๐ นางสาวรัตนา  ทานนท์ สมาชิกสภา ฯ ม.8 รัตนา  ทานนท์  
๑๑ นายอรุณ  ดวงเข็ม สมาชิกสภา ฯ ม.9 อรุณ  ดวงเข็ม  
๑๒ นายสุเนตร  นาน  า สมาชิกสภา ฯ ม.10 สุเนตร  นาน  า  
๑๓ นายคมสันต์  เสนาหมื่น สมาชิกสภา ฯ ม.11 คมสันต์  เสนาหมื่น  
๑๔ นางสมควร  พลดงนอก สมาชิกสภา ฯ ม.12 สมควร  พลดงนอก  
๑๕ นางเลิศนภา  ก าลังทรัพย์ไพศาล เลขานุการสภาฯ เลิศนภา  ก าลังทรัพย์ไพศาล  
๑๖ นายทอง  บุปผา สมาชิกสภา ฯ ม.15 ทอง  บุปผา  
๑๗ นายสุบรรณ์  เต็มดวง สมาชิกสภา ฯ ม.16 สุบรรณ์  เต็มดวง  
๑๘ นายจรูญ  สุขศรี สมาชิกสภา ฯ ม.18 จรูญ  สุขศรี  
๑๙ นายสุชาติ  ยิ มเสงี่ยม สมาชิกสภา ฯ ม.19 สุชาติ  ยิ มเสงี่ยม  
๒๐ นายบรรจง  ดีวิเศษ สมาชิกสภา ฯ ม.20 - ลา 
21 นางสาวประคอง  คลองไข่น ้า ปลัด อบต. เลขานุการสภาฯ ประคอง  คลองไข่น ้า  

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

 
ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายนิคม  อบมาลี นายก  อบต.หนองแวง นิคม  อบมาลี  
๒ นายวิเชียรพันธ์  แสงจิต รองนายก อบต.หนองแวง วิเชียรพันธ์  แสงจิต  
๓ นายถวัลย์  สมศักดิ์ศรี เลขานุการนายก อบต.หนองแวง ถวัลย์  สมศักดิ์ศรี  
๔ นายประทีป  กังวลงาน หัวหน้าส านักปลัด ประทีป  กังวลงาน  
๕ นางสาวทองถิ่น  ด้นประดิษฐ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทองถิ่น  ด้นประดิษฐ์  
๖ นายธรรดร  นามโพธิ์ ผู้อ านวยกองช่าง ธรรดร  นามโพธิ์  
๗ นางวณิชชา  ลาดเสนา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วณิชชา  ลาดเสนา  
๘ นายกิตติ  ตระกูลรัมย์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กิตติ  ตระกูลรัมย์  
๙ นายเจริญ  ตองเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจริญ  ตองเงิน  

๑๐ นางวรางคณา  เหล่าภักดี นักวิชาการสุขาภิบาล วรางคณา  เหล่าภักดี  
๑๑ นางสาวประคอง  คลองไข่น  า ปลัด อบต.หนองแวง ประคอง  คลองไข่น  า  
12 นางสาวกนกขวัญ  ชัยประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล กนกขวัญ  ชัยประสิทธิ์  
13 นางสาวจิรายุ  จารีย์ เจ้าพนักงานธุรการ จิรายุ  จารีย์  
14 นางสาวทิพวรรณ  ศรีนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทิพวรรณ  ศรีนอก  

 

ผู้ที่มาประชุม  20  คน   
ผู้เขา้ร่วมประชุม            14  คน 
ผู้ที่ไม่มาประชุม     1  คน 
เริ่มประชุมเวลำ   ๐๙.0๐  น. 
 เมื่อได้เวลาประชุม  นางสาวประคอง  คลองไข่น  า  เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญ  นายใบ  ลีบ่อน้อย  ประธานสภา 
อบต.หนองแวง  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี  
ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นายใบ  ลีบ่อน้อย 1.1  การด าเนินงานโครงการก่อสร้างท่อส่งน  าเพ่ือการเกษตร ท่อ PVC  บ้านห้วยหว้า 
ประธานสภาฯ  หมู่ที่ 6  การด าเนินการก่อสร้างท่อส่งน  าเพ่ือการเกษตร ท่อ PVC บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6   

งบประมาณตั งไว้  500,000  บาท  เป็นงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างท่อส่งน  าเพ่ือ
การเกษตร ท่อ PVC  บ้านห้วยหว้า  หมู่ที่ 6 งานพัสดุได้มีการประกาศหาผู้รับจ้างโครงการ
ดังกล่าวตามแบบประมาณการของช่างแล้ว  ได้ผู้รับจ้างและพร้อมท าสัญญาในวงเงิน  
442,000  บาท  ต่อมาได้ตรวจดูปริมาณงานตามการก่อสร้างแล้วปริมาณงานก่อสร้างท่อ PVC 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ ว  จ านวน  33 ท่อน ความยาว 198 เมตร  ความเดิมตอนที่ท า
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ความยาวอยู่ที่ 156 เมตร   
เมื่อท าสัญญาแล้วเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนที่ใช้คลองส่งน  าความยาวเพ่ิมมา 42 เมตร   

   1.2  การลาของสมาชิกสภาฯ นายบรรจง  ดีวิเศษ ส.อบต.ม.20 ได้ยื่นใบลาป่วยต่อ 
ประธานสภาฯ ซึ่งประธานสภาฯก็ได้อนุญาตให้ลาได้ 

ที่ประชุม  -รับทราบ    
ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญท่ี 3 ประจ าปี 2565 วันที่ 1 สงิหาคม  
256๕) 
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นายใบ  ลีบ่อน้อย -เนื่องจากการประชุมมีความต่อเนื่องท้าให้การบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี ๓ 
ประธานสภาฯ  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยังไม่เรียบร้อยจึงขอให้รับรองรายงานการประชุมใน 

คราวต่อไป 
ที่ประชุม  -รับทราบ     
ระเบียบวำระท่ี  ๓ กระทู้ 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวำระที่  ๔ เรื่องเสนอเพือ่พิจำรณำ             (ลงชื่อ)               เล็ง  แก้วอุดร        ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุมนายเล็ง  แก้วอุดร)๔.๑  เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
นายใบ  ลีบ่อน้อย -เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
ประธานสภาฯ  ในวาระแรกคือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  ซึ่งทางท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้จัดส่ง 

ร่างข้อบัญญัติฯที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอให้สมาชิกสภาฯ เพ่ือให้สภาฯพิจารณาภายในวันที่  
๑๕  สิงหาคมของทุกปี จะต้องมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในแต่ละ
ปีงบประมาณ  ในส่วนของการจัดท างบประมาณของแต่ละส่วนงานก็จะต้องมีการจัดท า
รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม  เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณเพ่ือรวบรวมเสนอต่อ 
คณะผู้บริหารพิจารณาก่อน  แล้วค่อยน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯพิจารณา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕,๔๖ และข้อ ๔๗  ซึ่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2566 ก็จะได้ประกาศใช้ในวันที่  1  ตุลาคม 2565 ที่จะถึงนี   ส่วนรายละเอียด
ให้ผู้บริหารได้ชี แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายนิคม  อบมาลี -เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ก็ได้เสนอ 
นายก อบต.  ร่างข้อบัญญัติฯต่อสภาเพ่ือพิจารณา  โดยจะต้องตั งงบประมาณให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ี 

ผ่านมาคืองบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4  มีรายละเอียดดังต่อไปนี   ท่านประธานสภาฯ   
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บัดนี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติต าบลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีกครั งหนึ่ง  ฉะนั น ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแวง  จึงขอชี แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6  ดังต่อไปนี    
๑. สถานะการคลัง  ๑.๑  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  ณ  วันที่  
๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖5  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี   ๑.๑.๑  เงิน
ฝากธนาคารทั งสิ น  81,703,975.44  บาท   ๑.๑.๒ เงินสะสม 96,298,421.45  บาท  

๑.๑.๓  เงินทุนส ารองเงินสะสม  45,141,667.52  บาท  ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อ
หนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  36  โครงการ รวม 2,825,493.38  ๒. การบริหาร
งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 2.1 รายรับจริง จ านวน  88,288,790.61  บาท   
ประกอบด้วย  หมวดภาษีอากร  จ านวน  122,765.59 บาท  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาต  จ านวน  264,950 บาท  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 232,373.21  บาท  หมวด
รายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  398,520 บาท  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน  33,001,436.43  
บาท  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  54,268,745.38  บาท  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้
โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  33,897,871  บาท  2.3  รายจ่ายจริง จ านวน  
70,370,567.43  บาท  ประกอบด้วย  งบกลาง จ านวน  25,048,636.13  บาท  งบ
บุคลากร จ านวน  15,441,180.91  บาท  งบด าเนินงาน  จ านวน  17,791,604.29 บาท  
งบลงทุน  จ านวน  3,507,400  บาท  งบเงินอุดหนุน จ านวน  8,561,746.10  บาท  งบ
รายจ่ายอื่น จ านวน 20,000 บาท  2.4  รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ 
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วัตถุประสงค์ จ านวน 30,539,648 บาท  2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  จ านวน 11,880,400  บาท  หน้าที่  3  ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ประมาณการรายรับปี 2566  ดังนี   รายไดจ้ัดเกบ็
เอง  หมวดภาษีอากร  143,000  บาท  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
266,000  บาท  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  230,000  บาท  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  
300,000  บาท  รวมรายได้จัดเก็บเอง  939,000  บาท  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวดภาษีจัดสรร  32,061,000  บาท  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  32,061,000  บาท  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  53,000,000  บาท  รวมรายได้ท่ี
รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  53,000,000 บาท  รวมประมาณการรายรับ
ทั งสิ น  86,000,000  บาท  หน้าที่  4  ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ประมาณการจ่ายปี 2566  ดังนี   จ่ายจากงบประมาณ  งบ
กลาง  25,381,370  บาท  งบบุคลากร  22,245,150  บาท  งบด าเนินงาน  
20,455,080  บาท  งบลงทุน  11,857,200 บาท  งบเงินอุดหนุน  6,041,200  บาท  
งบรายจ่ายอื่น 20,000 บาท รวมประมาณรายจ่ายจากงบประมาณทั งสิ น  86,000,000  
บาท  หน้าที่ 5  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  15,040,030  บาท  
แผนงานรักษาความสงบภายใน  2,386,260  บาท  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศึกษา  15,207,900  บาท  แผนงานสาธารณสุข  3,227,250 บาท  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  1,648,800  บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  2,919,000  บาท  แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  330,720  บาท  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
660,000  บาท  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  15,187,330  
บาท  แผนงานการเกษตร  4,011,340  บาท  ด้านการด าเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง  
25,381,370  บาท  งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น  86,000,000  บาท  สว่นรายละเอียดใน
ร่างข้อบัญญัติฯให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ท่านปลัด อบต.  ได้ชี แจงรายละเอียดในแต่ละส่วนให้ที่
ประชุมได้รับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 

นางสาวประคอง  คลองไข่น  า –การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 นั นจะจัดท า 
ปลัด อบต.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง 

ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนรายละเอียด ตั งแต่หน้าที่  6 – 24  จะเป็นรายจ่ายตามแผนงาน
ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  หน้าที่  6  แผนงานงบ
กลาง ตั งไว้  25,381,370  บาท  หน้าที่ 7 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย
งบประมาณในงบรายจ่ายต่างๆตั งไว้  15,040,030 บาท  หน้าที่ 8  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  ตั งไว้  2,386,260 บาท  หน้าที่ 9  แผนงานการศึกษา ตั งไว้  15,207,900 บาท  
หน้าที่ 10 แผนงานสาธารณสุข ตั งไว้  3,227,250 บาท  หน้าที่  11 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ ตั งไว้  1,648,800 บาท  หน้าที่ 12 แผนงานเคหะและชุมชน ตั งไว้  2,919,000 
บาท หน้าที่ 13 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั งไว้ 330,720 บาท  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ตั งไว้ 660,000 บาท หน้าที่ 14 แผนงานอุตสาหกรรม 
ตั งไว้ 15,187,330 บาท โครงการของหมู่บ้านจะอยู่ในแผนงานนี   หน้าที่ 15 แผนงาน
การเกษตร  ตั งไว้ 4,011,340 บาท  หน้าที่ 16 เป็นต้นไปเป็นการแยกตามแผนงานเช่นกัน  
หน้าที่ 18 เป็นรายงานประมาณรายรับเปรียบเทียบปี 2563-2566 คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์ หน้าที่ 
21 เป็นรายละเอียดประมาณรายรับ  หน้าที่  25-97 เป็นรายงานประมาณการรายจ่าย  
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เปรียบเทียบปี 2563-2566 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  หนา้ที่ 98 เป็นรายงานรายละเอียดประมาณ
การรายจ่าย  ซึ่งสมาชิกสภาฯทุกท่านก็คงจะศึกษามาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้อ านวยความสะดวก
ในการติดสลิปแต่ละแผนงานแต่ละด้านให้ทุกท่านได้ศึกษาก่อนหนา้นี แล้ว ถ้าสมาชิกสภาฯมีข้อ
สงสัยในค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่จะสอบถามก็เชิญสอบถามมาได้  

นายใบ  ลีบ่อน้อย -ท่านนายก อบต.และท่านปลัด อบต. ก็ได้ชี แจงร่างข้อบัญญัติฯต่อท่ีประชุมให้ทราบแล้ว  
ประธานสภาฯ ขอชมเชยฝ่ายบริหารโดยเฉพาะแผนงานโครงการของแต่ละหมู่บ้านท้าละเอียดดีมาก  ก็ให้ 
 ท่านสมาชิกสภาฯดูเปรียบเทียบ อภิปรายได้ก่อนที่จะมีการรับหลักการ ก็ดูตามที่ท่านนายก 

อบต.ได้ชี แจงให้ที่ประชุมทราบ  ดูว่าทีต่ั งงบประมาณไว้ในแต่ละด้านในแต่ละแผนงานมีความ
เหมาะสมหรือไม่  มีท่านสมาชิกสภาฯสงสัยที่จะสอบถามทางฝ่ายบริหารหรือไม่ หรอือภิปราย
ตามหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาฯข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติฯวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯนั นหรือไม่  หากมี 
สมาชิกท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่อง
นั นพอสมควรแล้ว  ตามระเบียบฯใช้สิทธิถามได้อภิปรายได้ 

นายวิชัย  คงนอก -ในวันนี สมาชิกสภาฯทุกท่านก็จะได้พิจารณาดูว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ส.อบต.ม.2  งบประมาณ 2566 แต่ละหมู่บ้านเป็นอย่างไร  งบประมาณรายจ่ายเป็นอย่างไรพิจารณาดูไป 

พร้อมๆกันว่างบประมาณเป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนบ้าง  บางโครงการงบประมาณตั งไว้จ านวนมาก
ไม่สมกับที่จะเอาไปใช้จ่ายในส่วนที่จะใช้มีจ านวนมากแต่ไม่เอาไปใช้  ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หน้าที่ 150 ในปีงบประมาณ 2565 ตั งไว้ 
70,000 บาท ปี 2566 ตั งไว้ 300,000 บาท  ไม่รู้ว่าท าไมถึงเพ่ิมขึ นจ านวนมากขนาดนี   ก็
ขอให้ฝ่ายบริหารอธิบายให้เข้าใจด้วย  หน้าที่ 172 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2565 ตั งไว้ 133,340 
บาท ปี 2566 ตั งไว้  1,486,520  บาท   เพิ่มขึ นจากปีที่แล้ว งบประมาณค่าอาหารกลางวัน
ตั งไว้ใกล้เคียงกัน งบประมาณของกองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข ปี 2565 ตั งไว้  
3,006,440 บาท  พอมาปี 2566 ลดลงมา ตั งไว้ 1,491,670 บาท ไมรู่้ว่ามองไม่เห็น
ความส าคัญในกองสาธารณสุขหรืออย่างไรในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีโรคระบาดเกิดขึ นอีก
จะต้องใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี เป็นงบประมาณท่ีพ่ีน้องประชาชนจะอยู่ดีมีสุข มาดูในส่วน
ของส านักปลัด ค่าบริการโทรศัพท์ ปี 2565 ตั งไว้  20,000 บาท  ไม่รู้ว่าใช้โทรศัพท์ไปไหน
บ้างใครใช้โทรศัพท์บ้างไม่รู้รายละเอียดในส่วนนี   ปี 2566 ตั งไว้  10,000 บาท ลดลงมา
จ านวนมากก็เห็นดีด้วย  วัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในการจัดซื อแก้ว ช้อน จาน ชาม ปี 2566 
ตั งไว้ 30,000 บาท  ปี 2565 ตั งไว้ 50,000 บาท  ไม่รู้ว่าจะซื ออะไรบ้าง ก็ขอให้ฝ่ายบริหาร
อธิบายให้เข้าใจด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

นายสุชาติ  ยิ มเสงี่ยม -ตามท่ีได้ศึกษาดูร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 แผนงาน 
ส.อบต.ม.19  โครงการต่างๆคงเหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้ตั งไว้ทุกหมวดน่าจะจ าเป็นที่ใช้ส าหรับงบประมาณ 

ที่ตั งไว้ก็คงจะเหมาะสมดี  ส่วนที่เพ่ิมก็คงจะเป็นส่วนที่จ าเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็คงจะปรับลดลงตาม
ส่วนรายละเอียดดูแล้วน่าจะครอบคลุม ก็เห็นด้วยและขอชมเชยท่านนายก อบต.ที่ท ารายงานให้
เราได้ดูได้ง่ายตามแผนงานต่างๆเอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละหมู่บ้านก็ดูของหมู่บ้าน
ตัวเองด้วยว่าถูกต้องหรือไม่  อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาดูและอภิปรายด้วยกันว่าตรง
ตามท่ีได้ประมาณการไว้หรือไม่ 

นายโชคชัย  ค าศรี -ตามท่ีท่านวิชัย  คงนอก ได้กล่าวไปแล้วงบประมาณของกองสาธารณสุขไม่น่าจะปรับลดลงมา   
ส.อบต.ม.1  เพราะว่าเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะว่าโรคระบาดทุกวันนี มีจ านวนมาก  ถ้าเราลดงบประมาณลงมา 

จ านวนมากปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไข 
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นายสมบัติ  จันทะมนตรี -ในวันนี ก็เป็นอีกครั งหนึ่งไมว่่าจะเป็นสมาชิกสภาฯที่รับเลือกเข้ามาใหม่และสมาชิกสภาฯคนเก่า 
รองประธานสภาฯ ได้มาร่วมกันในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566    

ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งทีส่มาชิกสภาฯทุกท่านทีไ่ด้รับเลือกเข้ามาจะได้พิจารณาเพ่ือดูในส่วนต่างๆ  ยอด
งบประมาณทุกส่วนเพื่อที่จะไปดูแลในทุกๆด้านของต าบลหนองแวงของเราตลอดจนในหมวด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของสมาชิกสภาฯ  แต่ในส่วนของแต่ส านักท่านสมาชิก
สภาฯก็สามารถท่ีจะอภิปรายได้ว่าเหมาะสมหรือไม่ของแต่ละส่วน  ก่อนอ่ืนก็ต้องขอชมเชยใน
เรื่องของเอกสารประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  เพราะว่าตัวนี เราจะได้รู้ว่าสถานที่ที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างต่างๆอยู่ตรงจุดไหนบ้างก็จะอยู่ในเล่มของประมาณการว่าเราท าโครงการ
อะไรจุดด าเนินการอยู่ตรงไหนด าเนินการถูกจุดหรือไม่เพ่ิมเติมรายละเอียดของเจ้าของพื นที่จะมี
รายชื่อระบุด้วยขอชมเชยผู้บริหาร  ส่วนการตั งงบประมาณในส่วนต่างๆก็จะเปรียบเทียบให้ดูว่า
ในแต่ละด้านเราตั งงบประมาณมากขึ นหรือลดลง  หน้าที่ 5 ด้านบริหารทั่วไป  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  ตั งงบประมาณลดลงจากเดิมปี 2565  ปี 2566 ตั งลดลงจากเดิมจ านวน 
3,164,120 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายในตั งงบประมาณเพ่ิมจากเดิมปี 2565 ปี 
2566 1,537,740 บาท  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา ตั งงบประมาณ
ลดลงจากเดิม 285,090 บาท  ก็ขอให้ฝ่ายบริหารอธิบายเพ่ิมเติมว่าที่ตั งงบประมาณมีจ านวน
เพ่ิมขึ นหรือลดลงเพราะอะไร  แผนงานสาธารณสุขตั งงบประมาณเพ่ิมจากเดิม  629,190 บาท  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ตั งงบประมาณเพ่ิมจากเดิม  116,020 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  
ตั งงบประมาณลดลงจากเดิม  480,000 บาท  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั ง
งบประมาณเพ่ิมขึ น 720 บาท  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั งงบประมาณ
เพ่ิมจากเดิม  20,000 บาท  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ที่ท่าน
ปลัด อบต.ได้ชี แจงในส่วนนี จะเป็นโครงการของแต่ละหมู่บ้านซ่ึงถือว่าเราตั งงบประมาณเพ่ิมจาก
เดิม 3,534,300 บาท ก็ถือว่าไม่เคยมีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากขนาดนี   ในปีที่
ผ่านมาโครงการของหมู่บ้านจะได้รับการจัดสรรหมู่บ้านละ 200,000-400,000 บาท  แต่ปีนี 
ประมาณ 500,000-600,000 บาท  ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของส่วนนี เพ่ือพ่ีน้อง
ประชาชนจะได้รับอานิสงส์ในยอดเงินงบประมาณของ อบต.ตามข้อบัญญัติฯ  ท่านนายก อบต.
อาจจะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก็เป็นอานิสงส์ที่ประชาชนในต าบล
จะได้รับจากผู้บริหาร อบต.ที่จะไปสู่พ่ีน้องประชาชน  แผนงานการเกษตร  ตั งงบประมาณ
เพ่ิมขึ นจากเดิม  396,420 บาท  ด้านการด าเนินงานอ่ืน  แผนงานงบกลาง  ตั งงบประมาณ
เพ่ิมจากเดิม  280,200 บาท  ก็เปน็การเปรียบเทียบให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบว่า
แผนงานแต่ละด้านอาจจะเพ่ิมขึ นหรือลดลง  แต่โดยภาพรวมเราตั งจ่ายเพิ่มขึ นจากปีท่ีแล้วอยู่ที่ 
1,300,000  บาท  ปีงบประมาณ 2565 ตั งไว้  84,700,000 บาท  ปีงบประมาณ 2566  
ตั งไว้  86,000,000  บาท  ก็ถือว่าได้มีการอนุมัติงบประมาณเพ่ิมขึ นมาจ านวนมากในส่วนของ
ภาพรวมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2566 ส่วนรายละเอียดก็
คงจะน าเรียนต่อไป 

นายใบ  ลีบ่อน้อย -ก็เป็นอีกวันที่เรามาท าหน้าที่  โดยหน้าที่หลักของสมาชิกสภาฯมีอยู่ 3 ข้อด้วยกัน  ข้อที่ 2 ก็คือ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  เมื่อเราได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาฯเรามีหน้าที่ต้องท า  
ก็ได้แจกเอกสารร่างข้อบัญญัติฯให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาดูแล้วพร้อมระเบยีบวาระการ
ประชุม เมื่อพิจารณาดูแล้วมีส่วนไหนที่เราเห็นด้วยหรือว่าส่วนไหนที่จะต้องแก้ไขอยากให้ทุกท่าน
ได้ท าหน้าที่ของตัวเองให้เหมาะสมกับที่อาสาเข้ามาในจุดนี   มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะอภิปราย
อีกหรือไม่ 
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นางเลิศนภา  ก าลังทรัพย์ไพศาล -เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 แผนงานที่ตั ง 
ส.อบต.ม.14  ไว้ก็คงตั งตามความเหมาะสมและการจัดท าข้อบัญญัติฯแต่ละหมู่บ้านกด็ูเข้าใจ เช่นของหมู่ที่ 14  

ดูแล้วครบทุกโครงการ 
นายหา  บุญอยู่  -ตามท่ีได้ฟังท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายไปแล้วก็พอใจในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
ส.อบต.ม.7  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 ก็เห็นดีด้วย  ตั งงบประมาณตามความจ าเป็น   

ขอบคุณฝ่ายบริหารที่เห็นความส าคัญของหมูบ่้านและพ่ีน้องประชาชน 
นายบุญทัน  สุครีพ -ขอขอบคุณผู้บริหารโครงการที่ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้านก็เห็นดีด้วยปีที่แล้วท่าน 
ส.อบต.ม.4 สมาชิกสภาฯคนเก่าได้เสนอโครงการไปนั นจะเป็นขยายเขตไฟฟ้าและก่อสร้างถนน คสล. 

งบประมาณ จ านวน  300,000-400,000 บาท  ปี 2566 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมขึ น จ านวน  600,000 บาท  ก็ขอขอบคุณทีจ่ัดสรรงบประมาณตามความต้องการของ
ประชาชน 

นายจรูญ  สุขศรี  -ขอขอบคุณท่านนายก อบต. และเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับร่างข้อบัญญัติ 
ส.อบต.ม.18  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ก็ภูมิใจดูแล้วเอกสารละเอียดและเข้าใจง่าย 
นายสุรสิทธิ์  สมัตถะ -ขอเสริมด้านสาธารณสุข  แผนงานด้านสาธารณสุขขอเสนอจัดซื อเครื่องช่วยฟังส าหรับผู้พิการ 
ส.อบต.ม.6 ทางหูให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการทางหูทั ง 20 หมู่บ้าน  ประชาชนทั ง 20 หมู่บ้านจะได้รับประโยชน์

จากการรับฟังทางหูเพราะว่าไม่ได้ยินส าหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการหากเป็นไปได้ก็อยากเสนอให้
ด าเนินการ 

นายสมพาร  หาญค าจันทร์  -ตามท่ีท่านสุรสิทธิ์  สมัตถะ ได้อภิปรายไปก็รู้สึกดีใจบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 มีผู้ที่พิการทางหูอยู่  
ส.อบต.ม.5  ประมาณ  2-3 คน ขนาดตะโกนยังไม่ได้ยินอยากให้ท่านนายก อบต. สนับสนุนตรงนี ด้วย 
นายสมบัติ  จันทะมนตรี -ก็ถือว่าสมาชิกสภาฯ ของเราได้อภิปรายสนับสนุน  ในส่วนของการตั งงบประมาณปี 2566 ดูใน 
รองประธานสภาฯ หน้าที่  118 แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการเลือกตั งสมาชิกสภาฯ อบต. นายก อบต. ตั งไว้   

50,000  บาท  วันนี ก็ได้มีการพูดคุยกันว่าถ้ามีสมาชิกสภาฯที่ลาออกจะมีการเลือกตั งใหม่
เหมือนครั งทีผ่่านมา  หน้าที่  119  โครงการศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ อบต. พนักงาน/พนักงานจ้าง ตั งไว้  350,000  บาท  ทุกปีเรามีการตั งงบประมาณไว้  
แต่เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของโรคระบาดเราจึงไม่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
เพ่ิมศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาฯ ท่านนายก อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เรา
ไม่มีโอกาสได้ไป  ในปีงบประมาณ 2566 ก็ดใีจทีฝ่่ายบริหารได้ตั งงบประมาณเอาไว้  ที่ผ่านมามี
โรคระบาดไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ หลายๆโครงการที่สมาชิกสภาฯเดนิทางไปศึกษางานแล้ว
น ามาปรับใช้ในต าบลหนองแวงของเราได้ผล  ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการขยะ ซ่ึงหลายพื นที่
ยังเอาขยะไปทิ งที่สถานก าจัดขยะทีจ่ะต้องได้เสียค่าใช้จ่ายในการเอาขยะไปทิ ง  แต่ของเรา
สามารถที่จะบริหารจัดการได้  เป็นผลมาจากที่เราได้ไปศึกษาดูงานแล้วน ามาต่อยอดเพ่ือพัฒนา
ต าบลหนองแวง  ก็ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร  สอบถามเพ่ิมเติมในด้านการเกษตร  หน้าที่ 262  
จัดซื อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทยีมแบบพกพา  ตั งไว้  24,500 บาท  ก็คงจะเป็นเครื่อง 
GPS  ,จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน ตั งไว้  32,000  บาท  สอบถาม
เพ่ือเป็นกรณีศกึษาของเดมิเราไม่มีหรืออย่างไรหรือว่ามีแล้วมันช ารุด  ที่เราต้องจัดซื อใหม่หรือว่า
ซื อมาเพ่ิมเติมเพราะไม่พอใช้ 

นายบุญทัน  สุครีพ -เห็นด้วยด้านสาธารณสุขส่วนมากของหมู่ที่ 4 ปัญหาที่เกิดขึ นคือถังขยะไม่ว่าจะเป็นถังแตกช ารุด 
ส.อบต.ม.4  เสียหาย เปลี่ยนถังใหมแ่ละคนที่มีชื่อแต่ไม่มีถังขยะ  อยากให้กองสาธารณสุขพิจารณาเรื่องนี ด้วย 
นายใบ  ลีบ่อน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีล าดับต่อไปเชิญท่านนายกฯ ชี แจงต่อที่ 
ประธานสภาฯ ประชุม 
นายนิคม  อบมาลี -ค าถามท่านวิชัย  คงนอก  ขอบคุณที่ให้ค าชี แนะในเรื่องของการตั งงบประมาณส าหรับโครงการ 
นายก อบต.  ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เราจะด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  
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จัดตั งใหม่ เดิมที่ตั งไว้ปี 2565 จะเป็นการจัดฝึกอบรมทบทวน  แต่ในปี 2566 จะเป็นการจัด
ฝึกอบรมและจัดตั งใหม่ เนื่องจากก าลัง อปพร. ของเราลดน้อยลงในโครงการนี ก็จะมกีาร
ด าเนินงานหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง เครื่องแต่งกาย ทุกอย่างอยู่ในระบบที่
จะจัดฝึกอบรมและจัดตั ง อปพร. ใหม ่ ,แผนงานการศึกษาที่ตั งลดลงจากเดิมก็ด้วยเรื่องของ
จ านวนเด็กในต าบลเราน้อยลงไม่ว่าจะเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา (สพฐ.) ลดลงตามระบบ  ในส่วนที่เพ่ิมขึ นจะเป็นเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  เป็นสิ่งที่เพ่ิมขึ นตามระบบส าหรับการตั งงบประมาณวิธีการกระบวนการ
ต่างๆเราศึกษาอย่างละเอียดมีการประชุมเจ้าหน้าที่กว่าจะได้ออกมาเป็นรายละเอียดเอกสารเป็น
รูปเล่มวิธีการท างบประมาณท าอย่างละเอียดอันนี ก็ต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เรามี
การวางระบบการท างานหลายระบบได้ศึกษาไปพร้อมๆกันก็ขอขอบคุณท่านปลัด อบต. 
เจ้าหน้าที่ของเราเพ่ิมขึ นมาอีกจ านวน 5 ท่าน ในส านักปลัดก็จะมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
กองคลังเพ่ิมขึ นมาอีก 3 คน คือหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  ,นักวิชาการเงินและบัญชี  ,
นักวิชาการพัสดุ  กองการเกษตรมีเจ้าหน้าที่คือ นักวิชาการเกษตร ระบบของเราเพิ่มขึ นมาอีก  5  
คน  ก็ถือว่าระบบของเราเพ่ิมขึ นมีการพัฒนาเพ่ิมขึ น  ท่านสมาชิกสภาฯก็ได้ศึกษารายละเอียดมา
ก็ขอขอบคุณ  ในการรับพนักงานเพ่ิมขึ นมานั นตอนแรกก็คิดว่ามีคนมาเพ่ิมจ านวนมากเป็นการ
สิ นเปลืองงบประมาณ  เราน ามางบประมาณมาพัฒนาในต าบล  แตพ่อพนักงานมาเพ่ิมขึ นแล้วก็
เป็นคนในพื นที่ของพวกเราด้วยโดยเฉพาะคนหนองแวงเขาก็ได้มาอยู่ใกล้บ้านของตัวเองเขามี
ความสุขกับการใช้ชีวิตประหยัดงบประมาณในการใช้ชีวิต  และสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเราได้
ต้องชื่นชมอย่างหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นคนทีร่ับผิดชอบในการจัดท าข้อบัญญัติฯ  ก็ถือ
ว่าท าหน้าที่ออกมาได้ดีเป็นข้อแตกต่างและกระบวนการท างานสามารถตรวจสอบได้คือหลักการ
ของการท างานการจัดท างบประมาณต้องยอมรับว่าระบบไปได้  ,ท่านสุชาติ  ยิ มเสงี่ยม  ที่เห็น
ด้วยในร่างข้อบัญญัติฯก็ขอขอบคุณ  ,ค าถามท่านโชคชัย  ค าศรี  งบประมาณในกองสาธารณสุข
ที่ดูเหมือนว่าจะลดลง  แต่มีการกระจายการท างานงบประมาณบางส่วนไปตั งไว้ที่แผนงานเคหะ
และชุมชนเพ่ือให้ตรงตามหลักและวิธีการจ าแนกงบประมาณ  การท างานการควบคุมโรคจะดูแล
เกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัยให้คนหนองแวงปลอดภัย  การศึกษาดูงานของ อสม.จะเป็นในส่วน
ของการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพซึ่งเป็นการศึกษาดูงานของ อสม.แต่
ก่อนเราไปยากด้วยระบบและวิธีการ  แต่ทุกวันนี สามารถที่จะไปได้ด้วยระบบก็ถือว่าเป็นขวัญ
และก าลังใจให้กับ อสม. ด้านการแก้ปัญหาชีวิตและทรัพย์สินก็มั่นใจว่าพวกเราท าได้ดีในส่วนของ
ภาคีเครือข่าย อสม.กับ รพ.สต. ทั ง 2 แห่งที่ช่วยเหลือพวกเรา  ส่วนไหนที่ไปไม่ได้เราก็ใช้
งบประมาณจาก สปสช. เงินสมทบกองทุนส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั งไว้ 
600,000  บาท  อันนี คือสิ่งที่เราเพ่ิมเติมเข้ามาสู่ระบบ งบประมาณท่ีเพ่ิมขึ นของแต่ละหมู่บ้าน
เนื่องจากว่าช่วงหลังมาโครงสร้างพื นฐานของเราไปช้าก็เลยคิดว่าถ้าเราจะห่วงด้านอ่ืนมากไปเรา
จัดสรรงบประมาณให้หมูบ่้านละ 500,000-600,000 บาท ก็จะสามารถที่จะท าโครงการที่
เชื่อมระหว่างหมู่บ้านได้ก็เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนทั ง
ต าบลได้คือแผนงานที่ได้วางไว้  ขอบคุณท่านเลิศนภา  ก าลังทรัพย์ไพศาล ,ท่านสุชาติ  ยิ มเสงีย่ม  
,ท่านหา  บุญอยู่  ,ท่านบุญทัน  สุครีพ  ,ท่านสุรสิทธิ์  สมัตถะ  ,ท่านสมพาร  หาญค าจันทร์   
,ท่านสมบัติ  จันทะมนตร ี โครงการเลือกตั งสมาชิกสภาฯ อบต. นายก อบต.  ตั งงบประมาณไว้  
50,000 บาท เพื่อที่ว่ามีท่านสมาชิกสภาฯหรือท่านนายก อบต. ลาออกก็จะต้องมกีารเลือกตั ง
ใหม่เป็นงบประมาณทีเ่ราจะต้องตั งไว้  การจัดซื อเครื่อง GPS  ก็เนื่องจากว่ารายละเอียดทุกวันนี 
การจัดท าโครงการรายละเอียดงบประมาณทุกอย่างต้องมีรายละเอียดมีพิกัดกรอกในระบบและ
การจัดซื อจัดจ้างให้ครบถ้วนกระบวนการวิธีการท างานจะได้ไปได้  กองการเกษตรและกองช่าง 
 



 9 
ก็เลยปรึกษาหารือกันว่าควรจะมีสิ่งนี ใช้ประกอบในการท างาน ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
จ านวน 2 เครื่องก็เพ่ือที่จะให้พนักงานด าเนินกิจกรรมได้ไม่ต้องไปอาศัยกองอ่ืน  เนื่องจากมี
เจ้าหน้าที่มารับผิดชอบแล้วและท่ีใช้อยู่ก็เป็นของคนที่ย้ายไป  ,ท่านบญุทัน  สุครพี  เพ่ิมในเรื่อง
ของถังขยะเราตั งไว้ในหมวดของวัสดุก็สามารถท่ีจะจัดซื อได้  และขอมาได้โดยการเขียนค าร้อง
ทั่วไปทางเจ้าหน้าทีก่็จะได้มากลั่นกรองอีกครั งว่าสมควรที่จะให้หรือไม่มีเหตุผลอะไรถึงจะต้อง
เพ่ิม  ถ้าช ารุดก็สามารถเพ่ิมเติมได้ไม่มีปัญหาเราสามารถท่ีจะจัดซื อได้  ,ข้อเสนอของท่านสุรสิทธิ์  
สมัตถะและท่านสมพาร  หาญค าจนัทร์  ในเรื่องของเครื่องเพ่ิมประสิทธิภาพในการฟังก็อาจจะ
อยู่ในงบประมาณของ สปสช. ก็ใหล้องไปส ารวจดูว่าแต่ละหมู่บ้านมีใครบ้าง  ให้กองสาธารณสุข
และกองสวัสดิการสังคมไปหาวิธีการว่าจะหางบประมาณจากหน่วยงานไหนได้บ้างอาจจะขอไป
ทาง อบจ. จาก สปสช. หรืองบประมาณในส่วนของกองสาธารณสุขหรือกองสวัสดิการสังคม  
วิธีการของงบประมาณมีวิธีการขอได้หลายส่วน  ลองส ารวจว่าแต่ละบ้านที่ฟังไม่ชัดไม่ได้ยินมีกี่
คน  ก็ถือว่าการตั งงบประมาณในปี 2566 ตั งเพิ่มขึ น จ านวน  86,000,000 บาท  ด้วย
เหตุผลของวิธีการด าเนินงานของแต่ละกองเพ่ือวางระบบการจัดการงบประมาณให้ลงไปในทุก
ส่วน  ก็ถือว่าท าหน้าที่ของฝ่ายบริหารกับทางจ้าหน้าทีไ่ดป้รึกษาหารือทุกส่วน  เพ่ือที่จะให้ระบบ
เดินไปได้สมบูรณ์แบบทุกกองทุกส่วน ก็ขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566   

นายใบ  ลีบ่อน้อย -ท่านนายก อบต.ก็ได้ชี แจงข้อซักถามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้สอบถามมา  ก็เป็นผลดีที่ท่านสมาชิก 
ประธานสภาฯ  สภาฯจะไดร้บัทราบไม่ว่าจะเป็นยอดเดก็นักเรียนที่ลดลง  ท่านนายก อบต.กับผู้มีส่วนที่เกีย่วข้อง 

ที่จะต้องดูแลตั งงบประมาณให้เหมาะสม  หลายๆกองมีการเพิม่จ านวนเจ้าหน้าที่ก็เห็นด้วยถึงเรา
จะเสียงบประมาณเพ่ิมขึ นแต่ผลงานออกมาดีอย่างที่ท่านได้เห็น  เพราะว่าถ้ากองต่างๆไม่มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรงเราเอาเจ้าหน้าที่จากกองอ่ืนมารับผิดชอบบางทีรับผิดชอบ 2-3 กอง ก็ท าไม่
ไหวก็น่าเห็นใจ  การเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าทีก่็ถือว่าเป็นผลดีส าหรับเราเกิดความคุ้มค่าเป็นบุคลากร
ที่อยู่ไกล้ๆเราถึงจะไม่ใช่คนหนองแวงแต่เป็นคนพื นที่ใกล้เคียงอย่างน้อยก็เป็นขวัญก าลังใจในการ
เดินทางมาท างานก็ง่าย  ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ท่านนายก อบต. ท่านไดม้องเหน็ในจุดนี   ขอชมเชย
เรื่องของ อสม.  เพราะว่า อสม.เป็นคนที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขและท างานหนักในช่วงนี  
เราก็อยากให้ขวัญและก าลังใจ  ก็ได้หาวิธีการที่จะไปศึกษาดูงานตลอดก็พ่ึงที่จะมีวิธีการว่าเราจะ
ท าอย่างไรที่จะสามารถให้ อสม.ไปศึกษาดูงานหาความรู้จากท่ีอ่ืนมาปรบัใช้ในต าบลหนองแวง   
ก็ถือว่าโอกาสต่อไป อสม. เองหรือผู้ที่รับผิดชอบด้านสุขภาพไปดูงานเพ่ือน ามาปฏิบัติปรับใช้ใน
ต าบลหนองแวง 

นางสาวประคอง  คลองไข่น  า -ขออนุญาตชี แจงเสริมจะเห็นได้ว่าด้วยความเป็นห่วงด้านสาธารณสุขงบประมาณจะลดลง   
ปลัด อบต.  ถ้าศึกษาดูดีๆในเรื่องการเกิดโรคระบาดในพื นที่ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้น าเรียนชี แจงไปแล้ว  

เราก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นได้อยู่แล้ว  จะมีในส่วนของแผนงานที่ทุกท่านอาจจะมองไม่เห็น  
แผนงานสาธารณสุขตั งไว้  3,227,250 บาท  และแผนงานเคหะและชุมชนน งานก าจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลตั งไว้ 2,228,000 บาท  รวมในส่วนของสาธารณสุขแยกตามแผนงานรวมกันแล้ว 
จ านวน  5,455,250 บาท  ในส่วนของการจัดท าร่างข้อบัญญัติฯและเอกสารประกอบ
งบประมาณก็จะมีในส่วนของท่านสมาชิกสภาฯที่เข้ามาใหม่เป็นครั งแรกและท่านสมาชิกสภาฯ
คนเดิมในการศึกษารายละเอียดต่างๆทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็เลยอ านวยความสะดวกในการ
ติดสลิปแยกตามแผนงาน  เพ่ือที่ทุกท่านจะได้อ่านได้สะดวกและศึกษาได้ง่ายขึ น ซึ่งกว่าที่ร่าง
ข้อบัญญัติฯจะจัดท าแล้วเสร็จและถ่ายเอกสารพร้อมทั งเข้าเล่มก็ใช้เวลานาน  รายละเอียด
โครงการก็ช่วยกันตรวจสอบว่าโครงการแต่ละหมู่บ้านถูกต้องหรือไม่           
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นายใบ  ลีบ่อน้อย -ท่านปลัด อบต.ก็ได้น าเรียนชี แจงเสรมิให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบแล้ว ร่างข้อบัญญัติฯดูง่าย 
ประธานสภาฯ  และไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามก็เป็นสิ่งที่ดีเล่มประมาณการก็ดูง่ายไม่เกิดข้อสงสัยเรา 

จะได้ดูให้ชัดเจนว่าตรงจุดด าเนินการหรือไม่เป็นมิติใหม่ ท่านสมาชิกสภาฯที่เข้ามาใหมบ่างครั งก็
น่าเห็นใจบางทีการพิจารณาอาจจะไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็คงจะต้องศึกษากันไป  เพราะว่า
ทุกอย่างสามารถทีจ่ะศึกษาได้  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว  ล้าดับต่อไปก็จะ
เป็นการขอมติที่ประชุมว่าเห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต้าบลเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  ในวาระแรกหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                    

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบรับหลักการ  จ านวน  18  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นายใบ  ลีบ่อน้อย -เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแล้วจะต้องด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ประธานสภาฯ  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๔๙  

,ข้อ ๑๐๓ ,ข้อ ๑๑๐ และข้อ  ๑๑๕  ซึ่งว่าด้วยการเสนอการแปรญัตติและการแต่งตั ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  ก่อนที่จะประชุมในวาระท่ีสอง  ตามระเบียบฯข้อ  ๑๐๓  ประกอบกับ
ข้อ  ๑๐๕ (๓)  การแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติมีจ้านวนไม่น้อยกว่า  ๓  คนแต่ไมเ่กิน  ๗  
คน  ขอให้ที่ประชุมเสนอว่าเราจะแต่งตั งคณะกรรมการกี่คน 

นายสุชาติ  ยิ มเสงี่ยม -เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  คน  โดยมีนายจรูญ  สุขศรี  และนายชนะเทพ   
ส.อบต.ม.๑๙  อาวรุณ  เป็นผู้รับรอง 
นายใบ  ลีบ่อน้อย -มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติทีป่ระชุมว่าเห็นควรให้มีการแต่งตั ง 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  คน หรือไม่  
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกและมีมติเห็นชอบ  18  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นายใบ  ลีบ่อน้อย -ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนโดยเริ่มจากคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ  แปรญัตติคนที่ 1  
นายบุญทัน  สุครีพ -เสนอนายวิชัย  คงนอก  โดยมีนายหา  บุญอยู่  และนายโชคชัย  ค าศรี   
ส.อบต.ม.4  เป็นผู้รับรอง   
นายใบ  ลีบ่อน้อย -มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรให้มีการแต่งตั ง 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ตามท่ีเสนอหรือไม่ 
ทีป่ระชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกและมีมติเห็นชอบ  18  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นายใบ  ลีบ่อน้อย -ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2 
ประธานสภาฯ   
นายโชคชัย  ค้าศรี -เสนอนายสุชาติ  ยิ มเสงี่ยม  โดยมีนายจรูญ  สุขศรี  และนายสุบรรณ์  เต็มดวง 
ส.อบต.ม.๑  เป็นผู้รับรอง 
นายใบ  ลีบ่อน้อย -มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรให้มีการแต่งตั ง 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ตามท่ีเสนอหรือไม่ 
ทีป่ระชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกและมีมติเห็นชอบ  18  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นายใบ  ลีบ่อน้อย -ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  3 
ประธานสภาฯ      
นายชนะเทพ  อาวรุณ -เสนอนายโชคชัย  ค าศรี  โดยมีนางเลิศนภา  ก าลังทรัพย์ไพศาล  และนางสาวรัตนา  ทานนท์   
ส.อบต.ม.3  เป็นผู้รับรอง 
นายใบ  ลีบ่อน้อย -มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรให้มีการแต่งตั ง 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ตามท่ีเสนอหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกและมีมติเห็นชอบ  18  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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นายใบ  ลีบ่อน้อย -เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วต่อไปก็จะเป็นการก าหนดห้วงเวลาในการแปรญัตติ   
ประธานสภาฯ ซ่ึงคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั งก็จะไปคัดเลือกประธานและเลขานุการกันเอง  เราก็จะมา 

ก าหนดวันเวลาในการแปรญัตติ  ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง   
นางสาวประคอง  คลองไข่น  า  -ตามระเบียบฯข้อ  ๑๐๙  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั งแรก 
ปลัด อบต.  ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งเลือกประธาน 

กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั นๆ  ในการประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั งหมด  จึงจะเป็นองค์
ประชุม  มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานกรรมการออกเสียงชี ขาด  ตามที่เราได้เคยท ามานั นคือเราก็จะมาก าหนดวันเวลาในการ
แปรญัตติ  ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  โดยจะต้องนับวันท าการวันละ ๘ ชั่วโมง เว้นไว้  
๓ วัน ก็จะเป็นก าหนดการยื่นแปรญัตติวันที่ ๑0 - ๑2 สิงหาคม ๒๕๖5  ส่วนวันเวลาในการ 
พิจารณาค าแปรญัตติ  ทางคณะกรรมการแปรญัตติกจ็ะได้ก าหนดและแจ้งให้ผู้ที่ยื่นแปรญัตติ
และผู้บริหารท้องถิ่นทราบต่อไป  โดยจะต้องแจ้งนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง   
ส่วนการประชุมเพ่ือพิจารณาวาระท่ี ๒ และวาระที่  ๓  ทางท่านประธานสภาฯก็จะได้แจ้งนัด
ประชุมเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบต่อไป  

นายใบ  ลีบ่อน้อย -ตามท่ีท่านปลัด อบต.ได้ชี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรญัตตินั นก็จะเป็นก าหนดเวลาการ 
ประธานสภาฯ รับค าแปรญัตติ จ านวน  ๓  วัน  ในระหว่างวันที่  ๑0 - ๑2  สิงหาคม  ๒๕๖5  เวลา 08.30 - 

16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  และให้ผู้ยื่นแปรญัตติแสดงความ
คิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  ในวันที่  16  สิงหาคม  2565  
การประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒ และวาระที่  ๓  ก็จะได้แจ้งนัดให้สมาชิกสภาฯทราบต่อไป  
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงิน  ถ้ามี
การแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติมีส่วนส าคัญในการที่จะดูแลส่วนนี   การแปรญัตติการสงวน
ค าแปรญัตติ ท่านจะต้องท ารายงานให้แล้วเสร็จว่าเห็นด้วยกับคนที่แปรญัตติหรือไม ่ คนที่แปร
ญัตติพอใจในการแปรญัตติหรือไม่ถ้าไม่พอใจก็จะต้องท าเรื่องเข้าสู่สภาฯคนแปรญัตติต้องสงวน
ค าแปรของตัวเองเข้าไปแปรในสภาฯเพ่ือให้สภาฯเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  มีสมาชิกสภาฯท่านใด
เสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบก าหนดเวลาการรับค าแปรญัตติ ตามที่ได้
เสนอหรือไม่ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ  18  เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง 
4.2  เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง เรื่อง กิจกำร 

ประปำ พ.ศ.๒๕๖๕ 
นายใบ  ลีบ่อน้อย -เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่อง กิจการประปา พ.ศ. 
ประธานสภาฯ  ๒๕๖๕  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯยังไม่ครบถว้นเท่าไหร่  จึงขอเลื่อน 

การพิจารณาในการประชุมสภาฯครั งต่อไป  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก
หรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนต่อไปก็จะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาฯเห็นควร
ให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั งต่อไปหรือไม่ 

ทีป่ระชุม  -มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการประชุม  จ านวน  18  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายใบ  ลีบ่อน้อย -เสนอให้เลื่อนการประชุมวาระอ่ืนๆ ไปในคราวประชุมสภาฯครั งต่อไป  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ 
ประธานสภาฯ  เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนต่อไปก็จะเป็นการขอมติที่ 

ประชุมสภาฯเห็นควรให้เลื่อนวาระอ่ืนๆ ไปประชุมสภาฯครั งต่อไปหรือไม่ 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการประชุมวาระอ่ืนๆ จ านวน  18  งดออกเสียง ๑ เสียง 
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    พักการประชุมเวลา  ๑2.30  น.  
 
                ค(ลงชื่อ)       ประคอง  คลองไข่น  า       ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นางสาวประคอง  คลองไข่น  า) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 

    (ลงชื่อ)      สุชาติ  ยิ มเสงี่ยม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุชาติ  ยิ มเสงี่ยม) 
           ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
              (ลงชื่อ)               จรูญ  สุขศรี          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายจรูญ  สุขศร)ี 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
              (ลงชื่อ)             สุรสิทธิ์  สมัตถะ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                (นายสุรสิทธิ์  สมัตถะ) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
รายงานการประชุมสภาฯนี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงมีมติรับรองแล้วเมื่อสมัยประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 
ครั งที่  3  ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2565  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

   (ลงชื่อ)              ใบ  ลีบอ่น้อย     ผู้รับรองรายงานประชุม 
            (นายใบ  ลีบ่อน้อย) 

    ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลหนองแวง    ารตรวจรายงานการประชุม 
 
 

26 
              (ลงชื่อ)           สมบัติ  จันทะมนตรี        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายสมบัติ  จันทะมนตรี) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
รายงานการประชุมสภาฯนี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงมีมติรับรองแล้วเมื่อสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ 
ครั งที ่ 2  ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่  15  กันยายน  2564  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

   (ลงชื่อ)            มยุรา  อาจวิชิต                ผู้รับรองรายงานประชุม 
          (นางมยุรา  อาจวิชิต) 

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแวง     
 
 
 
 

 


